

Số: 322HMTg

V/v: Hợp tác cung cấp thông tin và
tham gia Trang Vàng trên website
vacne.org.vn

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2014

Kính gửi: Quý thành viên VACNE

Trong những năm qua, sự nghiệp bảo vệ môi trường của chúng ta đã có những bước tiến đáng kể. Doanh nghiệp, người dân, các tổ chức kinh tế, xã hội... đều đã có những tiến bộ trong nhận thức. Ý thức bảo vệ môi trường được nâng lên rõ rệt.

Tuy còn nhiều khó khăn, các Thành viên VACNE đã cố gắng vươn lên, áp dụng công nghệ hiện đại, tiến bộ khoa học kỹ thuật để có được các sản phẩm, dịch vụ chất lượng ngày càng cao, đóng góp đáng kể vào công cuộc bảo vệ môi trường. Đến nay, số lượng Thành viên VACNE ngày càng tăng lên, thể hiện sự lớn mạnh và vai trò quan trọng của Hội trong sự nghiệp Bảo vệ môi trường.

Vì vậy, Ban thường trực VACNE tiến hành xây dựng **TRANG VÀNG ĐIỆN TỬ VACNE**, là chuyên trang điện tử thuộc website của Hội: VACNE.ORG.VN, nhằm giới thiệu tất cả các Hội viên VACNE tới khách hàng, đối tác, độc giả trong và ngoài nước.

Ban thường trực VACNE đề nghị các Hội viên như sau:

1. Phối hợp cung cấp thông tin về đơn vị mình để tiến hành đăng tải.
2. Đăng ký hình thức quảng bá, giới thiệu tại Trang chủ và chuyên mục Trang Vàng VACNE. (Chi tiết xem Đề án và Mẫu đăng ký tham gia Trang vàng VACNE kèm theo)

Để triển khai, đề nghị các Hội viên gửi bài tóm lược thông tin doanh nghiệp, có logo và hình ảnh. Hội sẽ tiến hành đăng tải miễn phí trên website các thông tin này.

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường giao cho **Công ty Gamma NT**, thành viên VACNE (là đơn vị truyền thông ngành, phát triển Trang Thông tin điện tử Môi trường Xanh: **moitruong.com.vn** và website của Hội: **vacne.org.vn**) chịu trách nhiệm kỹ thuật, trực tiếp giao dịch với các đơn vị thành viên. Mọi công việc cụ thể do ông Lương Xuân Tuân, Giám đốc Công ty Gamma NT phụ trách. Mobile: 0913.513465, email: gamma.moitruong@gmail.com.

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường kính đề nghị các đơn vị thành viên tích cực hỗ trợ để việc xuất bản Trang Vàng điện tử VACNE đạt kết quả tốt.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công ty Gamma (để phối hợp)
- Lưu VP Hội.



TS. Nguyễn Ngọc Sinh